



ประกาศคณะกรรมการจัดการ  
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์  
คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อจัดสรรให้แก่โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อ - สกุล	งบประมาณ
สาขาวิชาการบัญชี			
๑	การศึกษาเจตคติ และความพึงพอใจของ นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อรายวิชาการ บัญชี ๒	อาจารย์สุพรรณีย์ คำवास	๕,๐๐๐
๒	รูปแบบของการจัดการความรู้ วิชาการเงิน ธุรกิจเพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษา ที่ลงทะเบียน เรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร	๕,๐๐๐
สาขาวิชาการจัดการ			
๓	การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ เรียนรายวิชาการจัดการเชิงพาณิชย์ ทาง อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคำ	๕,๐๐๐
๔	การศึกษานโยบายและการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการ จัดการ	อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง	๕,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อ - สกุล	งบประมาณ
สาขาวิชาการตลาด			
๕	เทคนิคการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด	อาจารย์วิจิตรา แซ่ตั้ง	๕,๐๐๐
๖	การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD วิชาการสัมมนาทางการตลาด	อาจารย์อัสตา บินโซดาโอะ	๕,๐๐๐
สาขาวิชานิติศาสตร์			
๗	ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กับการสอนปกติในรายวิชา “กฎหมายและจริยธรรมทางนิติศาสตร์”	รองศาสตราจารย์สุวรรณี โพธิศรี	๕,๐๐๐
๘	การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในรายวิชาทฤษฎีและการนำเสนอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต	๕,๐๐๐
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ			
๙	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ(Study Learners achievement in e-Learning pattern of the computer for Business Course.	อาจารย์ขมัยพร กาญจนพันธ์ุ	๕,๐๐๐
๑๐	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	อาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์	๕,๐๐๐
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว			
๑๑	การใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา	อาจารย์เกศนีย์ สัตตรัตน์ขจร	๕,๐๐๐
๑๒	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	อาจารย์อัจฉรา สุขจิตต์	๕,๐๐๐
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ			
๑๓	การแก้ไขปัญหานักศึกษาส่งงานไม่ตรงเวลา	อาจารย์วัลลภ สิงหาราช	๕,๐๐๐
๑๔	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอนรายวิชา การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ	อาจารย์อภิชาติ ตัณนิตศุภวงษ์	๕,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อ - สกุล	งบประมาณ
	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		
๑๕	การส่งเสริมทักษะการแก้สมการเชิงเส้นของ นักศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	นางสาวอารยา อริยา	๕,๐๐๐
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๗๕,๐๐๐

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ไพฑูริย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์ อินตะขัน)  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ